

Số: 312/BC-UBND

Vinh Mỹ, ngày 08 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm năm 2022

Kính gửi: Thanh tra huyện Phú Lộc.

I. Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện phòng, chống tham nhũng, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

Thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; các chỉ thị, Nghị quyết chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chương trình số 34-CTr/TU ngày 19/01/2018 của Tỉnh ủy; Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 14/02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 15/01/2022 của Ủy ban nhân dân xã về việc phòng, chống tham nhũng năm 2022 đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức viên chức của cơ quan UBND cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định trên mọi lĩnh vực.

II. Kết quả thực hiện

1. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tăng cường quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 03 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban chấp hành Trung ương (Khoá X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các Ban ngành, đoàn thể, về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên Hợp Quốc về phòng, chống tham nhũng; đặc biệt là trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, trưởng Ban ngành, đoàn thể, các thôn.

Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng theo chức năng nhiệm vụ, đảm bảo tất cả các thủ tục hành chính, phí, lệ phí, quy

trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được công khai niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.

Hàng năm được sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện Phú Lộc UBND xã tăng cường biện pháp phòng ngừa bằng các hình thức công khai, minh bạch theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP, Luật Phòng chống tham nhũng, theo đó đơn vị có 08 cán bộ, công chức đã kê khai đúng thời gian. Đề cao vai trò giám sát MTTQ và nhân dân đối với người đứng đầu các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức.

Tiếp tục hoàn thiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, chống tham ô, tham nhũng; tích cực đổi mới công tác quản lý nhà nước, quy định rõ nêu gương của lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu, của từng cán bộ, đảng viên. Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải cách công vụ, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đầu nhiệm kỳ đã ban hành Quyết định 102/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBND xã Vinh Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026; Quy chế chi tiêu nội của cơ quan UBND xã và ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2021 về việc thực hiện “Kỷ luật, kỷ cương hành chính” trong thi hành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2021; hàng tuần, hàng tháng đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo đúng chương trình kế hoạch đề ra. Qua đó thu được kết quả nhất định như việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan thực hiện tương đối tốt; tinh thần tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, đẩy mạnh cải cách hành chính, đạo đức công vụ, công chức không ngừng được nâng cao; số lượng cán bộ, công chức, viên chức đi làm việc trễ so với thời gian quy định giảm dần; việc sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa của các ngày làm việc không còn; đã thực phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cán bộ, công chức hàng tuần, hàng tháng; kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót của cán bộ, công chức, người lao động; nâng cao trách nhiệm của mình trong thực thi nhiệm vụ. Chấp hành nội quy, quy chế, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức trong cơ quan từng bước đi vào nề nếp.

Trong giao ban tuần, tháng, quý thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, công chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ thu, chi ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của xã; chỉ đạo bộ phận Tài chính - Kế toán xây dựng kế hoạch tham mưu về các nguồn thu, nguồn chi hợp lý tiết kiệm, chống lãng phí. Việc chi tiêu mua sắm vật dụng tại cơ quan được thẩm định chặt và thực hiện đúng theo quy định pháp luật; thực hiện nghiêm túc việc công khai quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Tập trung rà soát, kiểm kê quỹ nhà đất thuộc sở hữu Nhà

nước trên địa bàn đảo bảo việc sử dụng đúng mục đích. Quản lý và sử dụng hiệu quả hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, ngăn chặn tình trạng khai thác tài nguyên trái phép làm cạn kiệt nguồn tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.

Trong 6 tháng đầu năm năm 2022 tại cơ quan UBND xã Vinh Mỹ chưa phát hiện và xử lý trường hợp tham nhũng nào của đoàn UBKT Đảng ủy và qua hoạt động tự kiểm tra hoạt động của cơ quan UBND xã và không có đơn thư khiếu nại về tham nhũng.

2. Việc thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn khiếu nại, tố cáo.

a. Về tiếp công dân:

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định. Đặc biệt, đã dành thời gian thích đáng trực tiếp gặp gỡ và đối thoại với công dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải quyết đúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân nên số lượng công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm đáng kể.

Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch và Lịch tiếp công của Lãnh đạo UBND xã, đồng thời niêm yết công khai và thông báo trên hệ thống truyền thanh để nhân dân biết. Trong 6 tháng đầu năm năm 2022, theo lịch tiếp công dân đã xây dựng lãnh đạo UBND xã đã tiếp 02 lượt người đến phản ánh, kiến nghị. Nội dung chủ yếu là phản ánh những vấn đề đến kinh tế xã hội của địa phương, môi trường, tranh chấp đất đai, lĩnh vực chính sách xã hội, một số vấn đề khác...

- Kết quả xử lý nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo qua hoạt động tiếp công dân:

Qua công tác tiếp công dân, lãnh đạo UBND, các ngành đã tiếp nhận đơn, tiếp thu và ghi nhận những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân để xem xét, giải quyết, trả lời theo thẩm quyền hoặc hướng dẫn công dân đến đúng cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết; đồng thời, chỉ đạo các ngành có liên quan tăng cường đối thoại với công dân để giải thích, trả lời những bức xúc, vướng mắc, kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo qui định của pháp luật. Tại các buổi tiếp công dân định kỳ, lãnh đạo UBND trả lời trực tiếp các ý kiến kiến nghị của công dân thuộc thẩm quyền, đối với một số đơn kiến nghị, phản ánh vượt thẩm quyền, UBND xã hướng dẫn đến các cơ quan liên quan để giải quyết.

- Cơ sở vật chất, địa điểm tiếp công dân: Hiện tại địa phương chưa có phòng tiếp công dân riêng mà sử dụng chung phòng làm việc của Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch để làm nơi tiếp công dân. Thành phần tiếp công dân là Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND và một số công chức chuyên môn có liên quan.

b. Quy trình tiếp nhận xử lý đơn khiếu nại, tố cáo:

- Số lượng đơn tiếp nhận:

Đơn qua tiếp công dân: chủ yếu là ý kiến trao đổi trực tiếp của công dân và đơn kiến nghị giải đến các nội dung khác: Từ 01/01/2022 đến 31/5/2022 đã tiếp nhận 10 đơn, chủ yếu là đơn giải quyết tranh chấp đất đai của hộ gia đình.

Đơn khiếu nại: không có

Đơn tố cáo: không có

Đơn qua đường bưu điện: 01

Qua tiếp công dân: đã tiếp thu 02 ý kiến, kiến nghị của công dân.

Lĩnh vực thường xảy ra đơn kiến nghị, tranh chấp chủ yếu đất đai.

Trong thời gian qua, tại địa phương không có đoàn đông người tập trung khiếu kiện, khiếu nại.

Kết quả tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo:

Giải quyết đơn kiến nghị: 10 đơn, trong đó đúng thời hạn 10, không có đơn nào bị trễ hạn.

Về giải quyết vụ việc kéo dài: đến nay tại địa phương không còn đơn tồn đọng, kéo dài.

III. Đánh giá chung

1. Về ưu điểm

Ủy ban nhân dân xã Vinh Mỹ đã thực hiện tốt có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết, quy định.. của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng.

Đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân huyện Phú Lộc và hướng dẫn trực tiếp của Thanh tra huyện Phú Lộc về công tác phòng, chống tham nhũng được Ủy ban nhân thị trấn triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ từ xã đến thôn.

Công tác thực hiện phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả khá tốt, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí theo Luật định; Ý thức trách nhiệm trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là người đứng đầu được nâng lên.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua trên địa bàn xã đã được Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND xã, các ngành chuyên môn quan tâm thực hiện nghiêm túc, giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của công dân, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, không làm phát sinh vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài, phát sinh thành điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Về khuyết điểm

- Việc tổ chức tuyên truyền pháp luật Phòng chống tham nhũng theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của tỉnh, huyện còn chậm.

- Một số quy định của pháp luật nhất là về lĩnh vực đất đai, nhà ở thường xuyên thay đổi, do đó, đã gây khó khăn trong quá trình giải quyết kiến nghị, khiếu nại.

VI. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới

1. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về luật tại đơn vị về Luật phòng, chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí đến đội ngũ cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân.

2. Tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, các giải pháp về việc phòng, chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên các lĩnh vực thực hiện tại cơ quan.

3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong công tác phòng, chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo tại đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND xã;
- Mặt trận, các ngành, các đoàn thể;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Như Ý